

สถานะความตกลง FTA ไทย-เปรู และ สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป(เอฟตา)

๑. ไทยและเปรู

๑) ไทยและเปรูได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Framework Agreement on Closer Economic Partnership) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือด้านอื่นๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่ง

๒) ต่อมาไทยและเปรูสามารถสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้าบางส่วน (Early Harvest) และจัดทำพิธีสารรวม 4 ฉบับ ซึ่งได้มีการลงนามแล้วระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ แต่ยังไม่ีผลใช้บังคับ ได้แก่

-พิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) มีสาระสำคัญเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าบางส่วนและอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยไทยจะลด/ยกเลิกภาษี รวม ๕,๙๖๒ รายการ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของจำนวนสินค้าทั้งหมด แบ่งเป็นลดภาษีศุลกากร ร้อยละ ๕๐ และเป็นศุลกากรภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๑๐ ข้อบท และภาคผนวก ๗ เรื่อง ครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า กฎเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พิธีการศุลกากร การบริหารจัดการกฎหมาย กฎระเบียบที่โปร่งใส กลไกระงับข้อพิพาท และการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ

-พิธีสารเพิ่มเติมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ลงนามวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) มีสาระสำคัญเพื่อกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๓ ข้อบท และภาคผนวก ๑ เรื่อง ครอบคลุมเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า ข้อมูลขั้นต่ำหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และข้อมูลขั้นต่ำสำแดงของผู้ผลิต รวมทั้ง ได้มีการแก้ไขตารางการลดภาษีโดยเปลี่ยนจากปี ๒๐๐๗ -๒๐๑๑ เป็นปี ๑ - ปีที่ ๖ ของการลดภาษี

-พิธีสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ (ลงนามวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) มีสาระสำคัญเพื่อปรับรายการสินค้าและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าของพิธีสารฯ และพิธีสารเพิ่มเติมฯ ที่ได้ลงนามไปแล้วจากฮาร์โมนไนซ์ HS ๒๐๐๒ เป็น HS ๒๐๐๗ ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๓ ข้อบท และเอกสารแนบ ๒ ส่วน คือ รายการสินค้า และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า ซึ่งได้ปรับเป็นระบบ HS ๒๐๐๗

- พิธีสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ (ลงนามวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) มีสาระสำคัญเพื่อกำหนดขอบเขตการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า และได้เพิ่มเติมข้อบทเกี่ยวกับการค้าผ่านประเทศที่สาม (Third Party Invoicing)

๓) ภายหลังจากการลงนามพิธีสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและการท่องเที่ยวของเปรู ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๔ และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการภายในให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ เปรูได้เสนอให้มีการเจรจาเปิดตลาดสำหรับสินค้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๓๐ รวมทั้ง การค้าบริการและการลงทุน ซึ่งไทยไม่ขัดข้องที่จะเจรจา FTA กับเปรูต่อไป

๒. ไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป(เอฟตา)

๑) ไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ประกอบไปด้วย สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ได้ประกาศเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ โดยได้มีการเจรจาเพียง ๒ รอบ คือเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ณ จังหวัดภูเก็ต และเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ณ จังหวัด

เชิงใหม่ โดยการเจรจาครอบคลุมในทุกเรื่อง ได้แก่ การเปิดตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และประมง การค้าบริการ การลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า นโยบายการแข่งขัน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และการยุติข้อพิพาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ทำให้การเจรจาหยุดชะงักลง แต่เอฟตา (EFTA) ได้ขอให้รื้อฟื้นการเจรจามาโดยตลอด

๒) เพื่อให้การพิจารณาการกลับมาเจรจาใหม่ระหว่างไทยกับเอฟตา เป็นไปอย่างรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงมีความจำเป็นต้องจัดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลสถานะล่าสุด การเตรียมความพร้อมของไทย และผลการศึกษาเพิ่มเติมจากที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เคยจ้างศึกษาไว้¹ โดยเฉพาะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ และผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการเจรจาในอนาคต เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการรื้อฟื้นการเจรจา และแนวทางการเจรจาต่อไป

สำนักอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

1

Hunton and Williams (HWL) พ.ศ. ๒๕๕๗ “โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-เอฟตา (EFTA)”